

สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๔ /๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อสั่งการ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p><u>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</u></p> <p>๑.๑ รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในสัปดาห์ที่ ๕๐ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยในภาพรวม มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าจำนวนมากกว่า ๒๑,๒๙๖ คน เสียชีวิต ๘,๖๐๐ คน ส่วนการติดเชื้อในอาสาสมัครจำนวน ๘๒๘ ราย ๔๔๙ รายมีอาการดีขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่ารายใหม่ลดลง สัดส่วนระหว่าง Treatment center กับผู้ป่วย ขณะนี้ใกล้เคียงและเพียงพอต่อการให้การรักษาพยาบาล WHO ประกาศให้ประเทศมาลีเป็นประเทศปลอดเชื้อไวรัสอีโบล่าแล้ว จะได้นำเสนอกรม.ประกาศเป็นทางการต่อไป ขณะนี้ยังคงเหลืออีก ๓ ประเทศเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าคือกินี ไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน</p> <p>การติดตามผู้เดินทางจาก ๓ ประเทศในระยะเวลา ๒๑ วันเฉลี่ย/ติดตามวันละ ๑๐ รายสามารถติดตามได้ ๑๐๐ % ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆที่มีการเฝ้าระวังผู้เดินทางโดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานใน ๓ ประเทศ</p>	กรมควบคุมโรค
๒.	<p><u>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</u></p> <p>๒.๑ กรมควบคุมโรค</p> <p>-การบริหารจัดการงบกลางปี ๒๕๕๗ เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการสรุปยอดคงเหลือเพื่อปรับใช้งบต่อไป ส่วนงบกลางปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะนำเข้าไป ครม.พิจารณาในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้า สัปดาห์หน้า</p> <p>-การประสานงานบูรณาการระหว่างสธ.กับรพ.สังกัดมหาวิทยาลัย,รพ.สังกัดกลาโหม กรมการแพทย์รับผิดชอบ ใช้งบกลางในวงเงิน ๖.๒ ล้านเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะปฏิบัติการ การรับรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เสนอให้จัด Core Team ระหว่างหน่วยงาน จัดการฝึกซ้อมแผน ตรวจสอบและประเมินความพร้อมรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเป็นระยะๆ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒-๓ เดือนหน้า โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรพ. ๑๗ แห่ง</p> <p>-ส่วนงบกลางในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้หน่วยอาสาสมัคร มูลนิธิ ภูภัย จะดำเนินการจัดซื้อในเดือนหน้า</p> <p>๒.๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-งบประมาณตัดโอนจำนวน ๗๙๐,๐๐๐ บาทจัดซื้อถุงมือนิรภัย ๑๕๐,๐๐๐ บาทและเครื่องช่วยหายใจ ๖๔๐,๐๐๐ บาทที่ยังไม่ได้รับ กรมควบคุมโรคชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการนำเข้าครม. จะประสานกองคลังดำเนินการต่อไป</p> <p>๒.๓ กรมอนามัย</p> <p>-รับผิดชอบการเตรียมฉาปนสถาน อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกระทรวงกลาโหม ๔ เหล่าทัพ ฉาปนสถาน ๖ แห่งในจ.กรุงเทพฯ ,ประสานกองการศาสนา พิธีการในทุกศาสนา</p>	กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	เตรียมการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการฝึกอบรม	
	<p>๒.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ในการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ รร.หลุยส์แตรเวิน กทม. ทำหนังสือแจ้งในทุกพื้นที่ ทุกเขตสุขภาพ และเผยแพร่ในวารสารชมรมอสม.เดือนมกราคม ๕๘ ในความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างจากไก่</p> <p>๒.๕ สำนักบริหารการสาธารณสุข จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สรุปประเด็นปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ถุง pack ศพ ทำในไทย ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน สามารถจัดซื้อจากส่วนกลางได้หรือไม่ กรมควบคุมโรคเสนอว่า ในทางปฏิบัติจะ pack ๓ ชั้น และถ้าจัดซื้อจากส่วนกลางต้องสั่งของจำนวนมาก</li> <li>-กำลังดำเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดการศพ และประสานผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ ๑๒ เขต จัดทำแผนปฏิบัติการและทีมจัดการศพระดับเขต ติดตามเขตสุขภาพที่ ๓ และเขตสุขภาพที่ ๘ ซึ่งไม่มีแพทย์เข้าร่วมประชุม</li> <li>-ปัญหาระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าเสียภัย ค่าชดเชย ทีมการจัดการศพสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ประธานได้ชี้แจงว่าสามารถใช้ระเบียบเดียวกันได้ ประสานกรมบัญชีกลางเห็นด้วยที่ทีมการรักษาพยาบาลหมายถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่อื่นๆ</li> </ul> <p>๒.๖ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประสานสภาอากาศ สรุปยอดบริจาคกิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจต้านภัยอีโบล่า ภายในอาทิตย์นี้ การติดตาม Direct mail ต้องใช้เวลาอีก ๒ สัปดาห์ ซึ่งกระแสโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเริ่มเงียบลง สถานการณ์ทั่วไปดีขึ้น คงยุติการหาทุนไว้ก่อน งบการทำสื่อ ๗๐,๐๐๐บาท ส่วนเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทางสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินช่วยรับผิดชอบ</li> </ul>	
๓	การซ่อมแผนเตรียมความพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างก.สาธารณสุขและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก.มหาดไทย ซึ่งจัดซ่อมที่จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๕๘ และจ.พิษณุโลก วันที่ ๒๖ มกราคม ๕๘ กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ สรุปในวาระหน้า	กรมการแพทย์
๔	สถานการณ์ไข้หวัดนก พบการระบาดในสัตว์ปีกในหลายประเทศ ซึ่งกลุ่มสัตว์ปีกที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มนกอพยพ กลุ่มสัตว์ปีกเลี้ยงโดยเฉพาะไก่ชน กรมปศุสัตว์ควบคุมกำกับ และการระบาดในคน คงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และมีการติดตามต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดือนหน้ามีเทศกาลตรุษจีน	กรมควบคุมโรค
๕	มติที่ประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าดีขึ้น สามารถควบคุมการระบาดได้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ให้ประชุมติดตามโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในการประชุม War room ของกรมควบคุมโรค ทุกวันพฤหัสบดี และรายงานความก้าวหน้าในการประชุม War room ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค



(นายวิชาระ เพ็งจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓ ก.พ. ๕๘

นางสาวอรุณี เป้าประจักษ์ ผู้สรุปข้อสั่งการ  
นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้ตรวจข้อสั่งการ